

Liều vắc xin phòng COVID-19

Vắc xin phòng COVID-19	Liều đầu tiên	Liều thứ hai	Liều thứ ba	Liều bổ sung ¹ (chỉ dành cho người bị suy giảm miễn dịch)	Liều nhắc lại ²
Loại liều chính dành cho trẻ em thể đơn trị Moderna (6 tháng–5 tuổi)	0,25 mL (Nắp xanh đậm, viên nhãn màu cánh sen)	0,25 mL	Không có	0,25 mL	Không có
Loại liều chính dành cho trẻ em thể đơn trị Pfizer (6 tháng – 4 tuổi)	0,2 mL (Nắp maroon)	0,2 mL	0,2 mL	Không có	Không có
Loại liều chính dành cho trẻ em Pfizer (từ 5-11 tuổi)	0,2 mL (Nắp cam)	0,2 mL	Không có	0,2 mL	0,2 mL
Loại liều chính dành cho trẻ em thể đơn trị Moderna (lựa tuổi từ 6–11)	0,5 mL (nắp xanh đậm, viên nhãn xanh mỏng kết hoặc tím)	0,5 mL	Không có	0,5 mL	Không có
Liều nhắc lại thể lưỡng trị Pfizer (từ 5–11 tuổi)	Không có	Không có	Không có	Không có	0,2 mL (nắp màu cam, viên nhãn màu cam)
Liều nhắc lại thể lưỡng trị Moderna (6–11 tuổi)	Không có	Không có	Không có	Không có	0,5 mL (nắp xanh đậm, viên nhãn màu xám)
Liều chính thể đơn trị Pfizer (từ 12 tuổi trở lên)	0,3 mL (Nắp xám)	0,3 mL	Không có	0,3 mL	Công thức này không được phép dùng như một liều nhắc lại; xem các lựa chọn liều nhắc lại thể lưỡng trị bên dưới

Liều chính thể đơn trị Moderna (từ 12 tuổi trở lên)	0,5 mL (Nắp đỏ, viên nhãn xanh nhạt)	0,5 mL	Không có	0,5 mL	Công thức này không được phép dùng như một liều nhắc lại; xem các lựa chọn liều nhắc lại thể lưỡng trị bên dưới.
Liều nhắc lại thể lưỡng trị Pfizer (từ 12 tuổi trở lên)	Không có	Không có	Không có	Không có	0,3 mL (Nắp xám)
Liều nhắc lại thể lưỡng trị Moderna (độ tuổi từ 12 tuổi trở lên)	Không có	Không có	Không có	Không có	0,5 mL (nắp xanh đậm, viên nhãn màu xám)
Johnson & Johnson (18 tuổi trở lên)	0,5 mL	Không có	Không có	Xem ghi chú bên dưới	Xem ghi chú bên dưới
Novavax³ (từ 12 tuổi trở lên)	0,5 mL	0,5 mL	Không có	Không có	Không có

Lưu ý: Những người bị suy giảm miễn dịch đã được tiêm vắc xin Johnson & Johnson nên tiêm một liều bổ sung vắc xin mRNA (công thức vắc xin gốc) thể đơn trị (Pfizer hoặc Moderna) ít nhất 28 ngày sau liều ban đầu. Sau đó, một liều nhắc lại của vắc-xin mRNA (công thức vắc-xin đã cập nhật) thể lưỡng trị ít nhất hai tháng sau liều bổ sung HOẶC ít nhất hai tháng sau liều nhắc lại thể đơn trị gần đây nhất của họ.

¹ CDC khuyến cáo những người bị suy giảm miễn dịch và đã tiêm Pfizer (5+) hoặc Moderna (6 tháng+) nên tiêm một liều bổ sung (thể đơn trị) ít nhất 28 ngày sau liều thứ hai. Liều bổ sung cho những người bị suy giảm miễn dịch là một phần của loạt vắc xin chính. Liều vắc xin Pfizer bổ sung cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi không được khuyến cáo vào thời điểm này.

² CDC khuyến nghị tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên nhận Pfizer hoặc Moderna và từ 18 tuổi trở lên đã nhận Johnson & Johnson, nhận một liều nhắc lại Moderna hoặc Pfizer thể lưỡng trị khi họ đủ điều kiện-tức là, ít nhất 2 tháng sau khi hoàn thành đợt chính (bao gồm các liều bổ sung được chỉ định cho những người bị suy giảm miễn dịch) hoặc 2 tháng sau khi nhận được liều nhắc lại thể đơn trị gần đây nhất.

³ Liều bổ sung cho những người bị suy giảm miễn dịch hiện không được khuyến cáo cho những người tiêm vắc xin Novavax.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc các cá nhân không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như ở bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Đơn vị truyền thông về COVID-19 theo số 971-673-2411, 711 TTY hoặc email COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us